



Cam Ranh, ngày 15 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cafico Việt Nam; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý luôn hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận đầy đủ xác thực các quyết định và việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát không gây cản trở cho việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Trưởng ban kiểm soát được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.

Qua làm việc, Ban kiểm soát nắm bắt việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định trong điều hành Công ty; thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của Công ty là phù hợp, hạn chế các rủi ro, đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Trong năm qua, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị từ các cổ đông.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát có 4 phiên họp thảo luận đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ :

- Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc giám sát thực hiện mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận, đạt hiệu quả sử dụng các yếu tố năng lực sản xuất tốt nhất;
- Thông qua các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính;

- Tham gia giám sát quá trình chuẩn bị và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty :

Năm 2022, dịch bệnh ở nước ta đã được kiểm soát, sự chuyển biến kinh tế xã hội trong hoàn cảnh chung có tác động đến hoạt động của của Công ty.

Bước vào đầu năm lượng nguyên liệu dự trữ đủ chủ động cho kế hoạch sản xuất năm. Qua thời gian vừa chống dịch, vừa kiên trì tổ chức sản xuất, bảo đảm cung cấp được hàng cho khách không gián đoạn, giữ được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nên uy tín thương hiệu của Công ty càng được củng cố. Đây là những thuận lợi cơ bản.

Bên cạnh thuận lợi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty lại chịu những khó khăn không ít.

Việc tăng giá xăng dầu do ảnh hưởng chiến tranh ở các nước làm chi phí vật tư, vận chuyển tăng. Tỷ giá biến động liên tục, lãi suất ngân hàng cao ảnh hưởng lớn đến điều hành tài chính.

Việc tuyển dụng đào tạo, nhằm phục hồi nguồn lực lao động không thuận lợi, do đặc thù tư thế lao động gò bó của ngành nghề thủy sản, trong lúc các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa phương mở ra thu hút nhiều lao động.

Hội đồng quản trị đã tính định quy mô hợp lý với các yếu tố cho sản xuất, quan tâm đến đời sống người lao động, hợp tác kinh doanh toàn diện với các đối tác đã khai thác được nhiều lợi thế trong kinh doanh, đặc biệt là nguồn nguyên liệu và tăng năng suất lao động.

Ban giám đốc đã tính toán kỹ lưỡng, tích cực trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều giải pháp tăng năng suất lao động, điều hành linh hoạt, mua đủ nguyên liệu có dự trữ, ổn định tiến độ sản xuất và kế hoạch bán hàng, tiêu thụ nhanh sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho ở mức thấp nhất có thể, quay nhanh vòng vốn nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Việc thu hút lao động được quan tâm bằng nhiều chính sách cải thiện thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động, nhiều phương pháp truyền thông trong tuyển dụng nhằm từng bước tăng nguồn nhân lực.

Các giải pháp kiểm soát chi phí, tiết kiệm định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu luôn được phát huy.



Qua thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Mọi hoạt động trong lãnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính được thực thi đúng Điều lệ Công ty, hợp pháp và trên cơ sở định hướng đã được đề ra trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất với các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC.

- Báo cáo phản ánh xác thực tình hình tài chính kinh doanh của Công ty năm 2022.

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước.

3. Kết luận chung:

Năm 2022, sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều thử thách, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty đã chủ động linh hoạt, quyết đoán đưa ra nhiều sách lược về quản lý sản xuất, tổ chức quản lý lao động, thu mua nguyên liệu phù hợp. Nhờ vậy đã giữ được sự ổn định cho hoạt động sản xuất, bảo đảm có hiệu quả, đồng thời tạo được một số yếu tố tiền đề cho năm sản xuất 2023 như: ổn định lực lượng lao động hiện có, tuyển dụng để tăng dần nguồn lực theo yêu cầu, bảo đảm lượng nguyên liệu đủ cho sản xuất ổn định, cải tiến về tổ chức quản lý và cơ cấu sản xuất, chứng nghiệm các giải pháp trong kinh doanh là hợp lý nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HUỖNH VĂN PHÚC

